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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings 

 
 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการเข้า
ร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ ห้องประชุมภายในอาคารที่ท าการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นสถาบันเอกชนด้านอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์การกลาง เป็นศูนย์รวมของ
อุตสาหกรรมไทย เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและมุ่งมั่น
พัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของประเทศให้แข็งแกร่ง ท าหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถ
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                       
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลัก 4 ด้าน ได้แก่  1) ศูนย์กลางการเชื่อมโยงงาน                            
ด้านอุตสาหกรรมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ และกับภาคต่างประเทศ 2) ศูนย์บริการด้านพัฒนาอุตสาหกรรม 
3) ศูนย์กิจกรรมส าหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม และ 4) ศูนย์แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้กับ
สมาชิกทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิก โดยท าหน้าที่เสียงสะท้อนและตัวแทนของ
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดและประกาศไว้ใน
ยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2561-2563 ว่าด้วย “ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 (Responsibility) 
สร้างเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” และเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ข้อที่  4 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี  พ.ศ. 2561 นายสุ พันธุ์  มงคลสุธี 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดและประกาศ “นโยบายการบริหารงาน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย วาระปี 2561-2563” ข้อที่ 4 ว่าด้วย “การสร้างเสริมธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม” ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานใน 4 ข้อ ดังนี้  1) CSR เพ่ือสังคมคุณภาพ 2) ต่อต้านคอร์รัปชั่น                      
3) รักษาสิ่งแวดล้อม และ 4) ระบบบัญชีเดียว อีกทั้ง มีการก าหนด “นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (F.T.I. Green Procurement Policy)” เพ่ือเป็นการตอบสนองหนึ่งในพันธกิจหลักของ
สภาอุตสาหกรรมฯ คือ การผลักดันและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริ การที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco-products) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนในกลไกทางการตลาด และเป็นแบบอย่างใน



  

 

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จากการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่ผ่านมาท าให้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรประเภทการชดเชยคาร์บอนทั้งหมด                           
(Carbon Neutral) ขององค์กร จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้
โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 5 
นอกจากนั้น ยังมีการด าเนินกิจกรรมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและในพื้นที่
อ่ืนๆ มาอย่างต่อเนื่องโดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์การ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                
โดยสะท้อนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ หลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า พัฒนาพ้ืนที่คุ้ง
บางกระเจ้า สู่ความยั่งยืนเป็นปอดของคนกรุง, กิจกรรมโครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” 
มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน จังหวัดเลย ประจ าปี  2561 (ต่อเนื่องเป็นปีที่  9), กิจกรรมภายใต้ โครงการ                        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะ
อย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และ                    
ภาคประชาชน ผ่านกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน ชุมชน ผู้ประกอบการโรงแรม/ร้านอาหาร และผู้จัดเก็บขยะ ซึ่งได้รับ
ผลการติดตามตรวจประเมินดีเด่นและขับเคลื่อนกิจกรรมโดยงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้วยการด าเนินงาน
โดยการสร้างองค์ความรู้การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จาก
ขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่  จากการด าเนินโครงการที่ผ่านมา                        
(พ.ศ. 2559-2561) สามารถลดปริมาณขยะและหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาเป็นวัตถุดิบได้ถึง 40 ตัน/ปี และ                
ท าให้นักเรียนในพ้ืนที่มีรายได้ 6,000-8,000 บาท/ภาคการศึกษา รวมทั้ง มีการส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานให้
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  

ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของโครงการ TBCSD Green Meetings                  
จึงเกิดความร่วมมือและขยายผลสู่การน าหลักการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุม
ภายในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน 
พบว่า 
 
1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญประชุมผ่านทาง Website ของ
สภาอุตสาหกรรม, ทาง Email และทาง Application Line ของกลุ่มสภาอุตสาหกรรมฯ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งในอีเมลเรียนเชิญประชุมมีการแนบ link เอกสาร หรือ Soft file เพ่ือให้ผู้ประชุมสามารถ                  
ดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตอบรับ/ปฏิเสธการประชุมผ่านทางระบบการลงทะเบียน
ประชุมออนไลน์ หรือทาง Email ได้ทันที ซึ่งในอีเมลและใน Website มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการจัด
ประชุมตามหลักการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)  



  

 

    

 
2) การจัดเตรียมเอกสาร 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดส่งเอกสาร/ข้อมูลการประชุมผ่านทางระบบอีเมล และการ
ใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง และในระหว่างการประชุมจะเน้นการแสดงข้อมูลผ่านจอ 
projector และ Tablet (เตรียมไว้ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน) แทนเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือเป็น
การลดการใช้กระดาษ กรณีที่จ าเป็นต้องจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เอกสารให้เฉพาะ                

"คีย์แมน" ที่ท าหน้าที่ในการน าเสนองานเท่านั้น โดยเอกสารที่จัดพิมพ์จะพิมพ์ทั้ง 2 หน้า (เอกสารการประชุมที่
เป็นสไลด์ PowerPoint จัดพิมพ์ 4-6 สไลด์/หน้า) และเลือกใช้กระดาษรีไซเคิล (Recycle) ที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
1 หน้า ในการจัดพิมพ์ด้วยหมึกสีขาว-ด า สภาอุตสาหกรรมฯ มีระบบควบคุมการพิมพ์เอกสารผ่านบัตรพนักงาน 
และมีการก าหนดอัตราราคาปริ้น/ถ่ายเอกสาร เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักรู้และช่วยกัน
ประหยัดการใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสาร รวมทั้ง เลือกใช้เครื่องพิมพ์และกระดาษที่ได้รับการรับรอง                      
ฉลากเขียวอันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวจะเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งท าลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
สินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เป็นการแสดงออกถึงการให้ความส าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตามข้อก าหนดเรื่อง Green Procurement นอกจากนั้น ยังมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย F.T.I. Green Procurement Policy โดยบัญชีรายการสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทอุปกรณ์ส านักงาน (จ านวน 10 สินค้า และ 2 บริการ) ที่ถูกบรรจุอยู่ใน 
Green Procurement  ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์ และเครื่องโทรสาร 2) กระดาษถ่ายเอกสาร หรืองานพิมพ์ทั่วไป 3) แฟ้มเอกสาร 4) ซองบรรจุ
ภัณฑ ์5) ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด 6) กระดาษช าระ 7) ปากกาไวต์บอร์ด 8) ถ่านไฟฉาย 9) เครื่องพิมพ์ 10) บริการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 11) เครื่องนุ่งห่ม และ 12) โรงแรม 

 



  

 

 
 

3) การจัดเตรียมสถานที ่/ อุปกรณ์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีระบบการจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ มีการจัดท าแผนผัง
พ้ืนที่ห้องประชุมแต่ละชั้น มีการตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางแทนการใช้ดอกไม้สด หรือวัสดุที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณขยะและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ ภายในห้องประชุม/อาคาร
ส านักงานมีการควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส มีการวางแผนการจัดการพลังงาน
โดยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานที่มีการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และฉลากประหยัด
พลังงาน Energy Star ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Energy Star เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ช่วย
ประหยัดพลังงานได้ถึง 30% โดยวัสดุที่น ามาผลิตสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอันตรายหรือใช้ให้น้อยที่สุดส่งผล
ให้ช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้ง หลอดไฟภายในอาคารส านักงานและห้องประชุมเป็นหลอดไฟ
แบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง หรือหลอด LED (ติดตั้ง 100% เต็มพ้ืนที่) ระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในห้องประชุมเป็นระบบอัตโนมัติ โดยไฟจะเปิด-ปิดอัตโนมัติตามก าหนดเวลาประชุม กรณีที่เป็นการ
ประชุมกลุ่มย่อย 2-5 คน หรือการประชุมแบบไม่เป็นทางการจะใช้พ้ืนที่ย่อยบริเวณโซฟารับแขก หรือพ้ืนที่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับโต๊ะท างานแทนการใช้ห้องประชุม เพ่ือลดการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศและลดการเปิดไฟภายในห้อง
ประชุม ภายในอาคารมีการก าหนดจุดวางถังขยะส่วนกลางที่มีการแยกโซนจัดวางและติดป้ายแสดงสถานะของ
ขยะแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถังขยะทั้งหมดมีจ านวน 5 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะพลาสติก/ขวดแก้ว                 
2) กระป๋อง 3) ขยะทั่วไป 4) เศษอาหาร และ 5) ขยะอันตราย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมและพนักงานสามารถ               
คัดแยกขยะประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความสะดวกในการส่งก าจัดขยะต่อไป นอกจากนั้น 
ยังมีการเก็บ/เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติรายเดือนเกี่ยวกับปริมาณขยะแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
สภาอุตสาหกรรมฯ มาน าเสนอในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น และเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณของขยะ ส าหรับน าไปปรับปรุงวิธีการจัดการขยะให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

       
       
 
       



  

 

                 

 
4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นใน
ปริมาณที่พอเหมาะเพ่ือลดปริมาณขยะ โดยจัดมุมบริการเครื่องดื่ม ได้แก่ ชา กาแฟ น้ าผลไม้ น้ าดื่มแบบ
เหยือกและตู้กดน้ าดื่ม พร้อมแก้วเปล่า และอาหารว่างที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น เช่น ขนมไทย หรือผลไม้
ตามฤดูกาล ไว้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมส าหรับบริการตนเอง เพ่ือลดการสูญเสียน้ าและลดการเกิดขยะในกรณี
ผู้เข้าร่วมประชุมมาไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้  ส าหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 20 คน                 
จะจัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟต์ โดยเครื่องดื่มและอาหารทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีความคงทน
สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าใหม่ได้ หรือจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ รวมทั้ง มีการจัดวางถังขยะไว้รองรับเศษ
อาหาร ส าหรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมสะดวกในการแยกทิ้งขยะอย่างถูกประเภท 

      
 
 

 
 

5) การจัดเตรียมอ่ืนๆ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการตั้งค่าจอแสดงผลเป็น Standby mode และแบบประหยัด                  
หลังงานเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน เพ่ือเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการจัดเตรียมภาชนะเพ่ือรองรับ
เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ผู้ร่วมประชุมไม่ต้องการบริเวณทางออกห้องประชุม และบริเวณจุดถ่ายเอกสารมีการ
จัดเตรียมกล่องส าหรับใส่เอกสาร Reuse และรอท าลาย (กระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า และใช้แล้ว 2 หน้า) เพ่ือที่จะ
สามารถน ากระดาษดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่วนการเลือกใช้ของที่ระลึก/
ของรางวัล จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาเพ่ิมมูลค่า โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าของ
ชุมชน เช่น รูปภาพ ที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ นอกจากนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ ยังมีการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดของเสีย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกหลายกิจกรรม 



  

 

ได้แก่ 1) การด าเนินงานภายใต้โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนตลาดคาร์ บอน               
ภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 5 2) การส่งเสริมการจัดการขยะ น าร่องโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติก 
ตั้งเป้า 5 ปี สามารถน าขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ทั้งหมด ลดปัญหาขยะพลาสติกลงทะเลกว่า 50%                         
3) โครงการ “สร้างต้นแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว”ที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐในการ
สร้างจิตส านึกและความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องให้แก่ข้าราชการและบุคลากรเพ่ือให้เกิดการขยายผล 
ตลอดจนสร้างกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ และแพร่หลาย
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป จากการด าเนินโครงการที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2562) สามารถลดปริมาณ
ขยะและหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาเป็นวัตถุดิบ ได้ถึง 15 ตัน/ปี  และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า                                     
8 หมื่นบาท/ปี 4) กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์กรใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้
ซ้ าได้หลายครั้ง เช่น แก้วน้ า กล่องบรรจุอาหาร ถุงผ้า เพ่ือลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในส านักงาน 5) กิจกรรมลด
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยการจัดจุดบริการยืมถุงผ้า จ านวน 2 จุดบริการ คือ บริเวณสถาบัน TIPMSE และ                 
หน้าห้อง Canteen ฝั่ง Document Center และ 6) กิจกรรมการคัดแยกขยะภายในส านักงาน F.T.I. Go 
Green กับ 5 แยก จากการด าเนินงานดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียวอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  รักษาสิ่งแวดล้อม 
การลดปริมาณขยะและของเสียของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เป็นอย่างด ี

     
       

 
       

 

       
6) ข้อเสนอแนะ 

6.1) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม พนักงาน และบุคคลภายนอกได้รับทราบและสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทางหนึ่ง ควรจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ เกี่ยวกับการจัดประชุมสีเขียวขององค์กร และน าไปติดตั้งบริเวณโต๊ะในทุกๆ ห้อง
ประชุม 

6.2) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะน าให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ น าแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่
แนะน าผ่านการประเมินตาม 



  

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้ด าเนินงาน
จัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ 
เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และ
การด าเนินงานเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี
ยิ่ง 

 
ผ่านการประเมิน 


